

GƯƠNG NGƯỜI N HÌNH

Phụ nữ và công tác xã hội, nhân đạo, tự thiên

Những năm gần đây, hoạt động an sinh xã hội ở địa bàn xã Tam Vinh nói chung, thôn Tú Lâm nói riêng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều trẻ em, cá nhân cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời đóng góp gần hàng trăm triệu đồng: cất nhà tình thương, cấp phát quà cho bà con, hỗ trợ viên phụ nữ nghèo, cấp phát thuốc, khám chữa bệnh cho người già... Trong đó, điển hình như chị Huỳnh Thị Vân sinh năm 1960, ở thôn Tú Lâm xã Tam Vinh đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa sức mạnh trong phong trào phụ nữ, nhất là các hoạt động tự thiên của địa phương.

Thời kỳ lập gia đình chị Vân khi nghỉ ngơi hai bàn tay trống, phải bươn chải trong nhiều nghề khác nhau, mong sao lo cho cuộc sống gia đình được tốt hơn, sau bao nhiêu năm làm việc vất vả, tích lũy, cần kiệm, chi tiêu hợp lý cuộc sống gia đình và một phần nhả vào sự giúp đỡ của anh chị em, bà con hàng xóm Chị đã vươn lên cái cảnh khó khăn, nay thu nhập dần khá giả.

Trải qua muôn vàn khó khăn đó, hơn ai hết chị hiểu rõ nỗi vất vả, buồn tủi của những số phận không may mắn, nghèo khổ. Đó cũng là lúc, chị cảm nhận được giá trị của sự sẻ chia thông, chia sẻ, giúp đỡ những người thân và bản thân dành cho mình. Xuất phát từ suy nghĩ đó, chị luôn gần gũi và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hỗ trợ viên phụ nữ thôn, ai gặp hoàn cảnh khó khăn hay mắc bệnh hiểm nghèo chị đều ưu tiên ưu tiên. Chị thấu hiểu họ đang rơi vào cảnh bế tắc, chia sẻ, giúp đỡ từ những người thân và bản thân dành cho mình. Xuất phát từ suy nghĩ đó, chị luôn gần gũi và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hỗ trợ viên phụ nữ thôn, ai gặp hoàn cảnh khó khăn hay mắc bệnh hiểm nghèo chị đều ưu tiên ưu tiên. Chị thấu hiểu họ đang rơi vào cảnh bế tắc, chia sẻ, giúp đỡ từ những người thân và bản thân dành cho mình. Xuất phát từ suy nghĩ đó, chị luôn gần gũi và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hỗ trợ viên phụ nữ thôn, ai gặp hoàn cảnh khó khăn hay mắc bệnh hiểm nghèo chị đều ưu tiên ưu tiên. Chị thấu hiểu họ đang rơi vào cảnh bế tắc, chia sẻ, giúp đỡ từ những người thân và bản thân dành cho mình.

Bên cạnh đó, không chỉ là một người phụ nữ giàu lòng thương yêu mà chị còn là người con dâu hiếu thảo, người mẹ hiền đang, người vợ dẫu dẫu chung thủy, ngoài những công việc gia đình các hoạt động xã hội chị đều tích cực tham gia sôi nổi, nhiệt tình, tham gia tích cực những hoạt động và phong trào Hội thi chi hội và Hội cấp trên thôn, luôn sẵn sàng giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn.

